



ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดอุดรธานี

เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด ๑ จังหวัดอุดรธานี สายที่ ๑๐ สถานีรถไฟ - รอบเมือง

ด้วยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด ๑ สายที่ ๑๐ สถานีรถไฟ - รอบเมือง ได้แจ้งความประสงค์ขอลือประกอบการขนส่ง จึงเป็นเหตุให้เส้นทางดังกล่าวว่างผู้ประกอบการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า แนวเส้นทางเดินรถดังกล่าว ยังมีความจำเป็นในการให้บริการผู้โดยสาร จึงประกาศรับคำขอเพื่อพิจารณาหาผู้สมควรได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเส้นทางและเงื่อนไขการเดินทาง ดังนี้

เที่ยววนซ้าย เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณสถานีรถไฟ ไปตามถนนทองใหญ่ แยกซ้ายไปตามถนนโพศรี ถึงสี่แยกตัดถนนเลียงเมือง แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนเลียงเมือง) ถึงสี่แยกตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐* (ถนนเลียงเมือง) ผ่านสี่แยกตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๔ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี (แห่งที่ ๒) สี่แยกตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖๓ ทางแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ * ถึงสี่แยกตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนเลียงเมือง) ถึงสี่แยกตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒ แยกซ้ายไปตามถนนโพศรี แยกขวาไปตามถนนทองใหญ่ไปสุด เส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณสถานีรถไฟ

เที่ยววนขวา เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณสถานีรถไฟ ไปตามถนนทองใหญ่ แยกซ้ายไปตามถนนโพศรี ถึงสี่แยกตัดถนนเลียงเมือง แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนเลียงเมือง) ถึงสี่แยกตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐* (ถนนเลียงเมือง) ผ่านทางแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐* สี่แยกตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖๓ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี (แห่งที่ ๒) สี่แยกตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๔ ถึงสี่แยกตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนเลียงเมือง) ถึงสี่แยกตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒ แยกขวาไปตามถนนโพศรี แยกขวาไปตามถนนทองใหญ่ ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณสถานีรถไฟ

ระยะทางตลอดสาย ๓๐ กิโลเมตร ถนนลาดยาง

* ปัจจุบันทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ เปลี่ยนชื่อเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๖

สำหรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินรถกำหนดให้ใช้รถมาตรฐาน ๒ (ง) (รถโดยสารปรับอากาศ ชั้น ๒ จำนวนที่นั่งตั้งแต่ ๒๑-๓๑ ที่นั่ง มีที่ยืน) โดยเป็นรถใหม่ และมีลักษณะเป็นรถขนต่ำ (Low Floor Bus) มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ กล้อง CCTV และระบบ WiFi ภายในตัวรถ จำนวนรถ ๕-๑๕ คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ ๑๐ เที่ยว (วันชาย ๕ เที่ยว วันขวา ๕ เที่ยว) อัตราค่าโดยสาร ๒๐ บาท ตลอดสาย การยกเว้นหรือการลดหย่อนค่าโดยสารให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกำหนด

เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น และเป็นการพัฒนาระบบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารให้สามารถแข่งขันกับการให้บริการขนส่งสาธารณะระบบอื่นที่เกิดขึ้นใหม่ได้อย่างทัดเทียม สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบกับเส้นทางดังกล่าว เป็นเส้นทางที่ผู้ประกอบการขนส่งแจ้งความประสงค์ขอลิขสิทธิ์ประกอบการขนส่ง แต่ปัจจุบันไม่มีรถบรรจุอยู่ในบัญชี ขสบ. ๑๑ แต่อย่างไรก็ตามเส้นทางนี้มีระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร นายทะเบียนประจำจังหวัดอุดรธานีจะใช้เกณฑ์ที่ ๓ ตามเอกสารแนบท้ายประกอบการรับคำขอ ๑ มาพิจารณา โดยนำข้อมูลและแผนงานที่ผู้ยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งจัดทำซึ่งไม่ต่ำกว่ามาตรฐานในการประกอบการขนส่งและยื่นพร้อมคำขอ อาทิเช่น สภาพของรถ การเป็นเจ้าของรถ แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม สถานที่เก็บ ช่อมและบำรุงรักษาจุดพักรถต้นทางและปลายทาง แผนการจัดการเดินรถ แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร ฐานะความมั่นคงของผู้ขอ ประวัติการประกอบการขนส่งในอดีต (ถ้ามี) มาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ฉะนั้น ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ผู้ใดประสงค์จะประกอบการขนส่งในเส้นทางสายดังกล่าว ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) คำขอตามแบบพิมพ์ของกรมการขนส่งทางบก
- (๒) เอกสารหลักฐานแนบท้ายคำขอและเอกสารตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒
- (๓) ข้อเสนอแผนและเอกสารหลักฐาน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับคำขอ ๒

โดยให้ยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน รวมทั้งขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี ถนนมิตรภาพ (อุดรธานี-ขอนแก่น) ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร. ๐-๔๒๒๙-๕๔๑๓ - ๔ ในเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สงวนสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาคำขอรับอนุญาตประกอบการขนส่งของผู้ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งในกรณี ดังนี้

- (๑) มีเอกสารหลักฐานประกอบการคำขอไม่ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒
- (๒) ไม่มีแผนงานหรือข้อเสนอแผนประกอบการคำขอ
- (๓) ผู้ยื่นคำขอเสนอรถที่จะใช้ทำการขนส่งในเส้นทางไม่ตรงตามมาตรฐานรถไม่ครบถ้วนทุกมาตรฐาน หรือเสนอจำนวนรถต่ำกว่าเงื่อนไขจำนวนรถขั้นต่ำตามที่กำหนด

(๔) กรณีผู้ยื่นคำขอได้รับแจ้งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีให้นำเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีตรวจสอบสถานที่เก็บ ช่อมและบำรุงรักษารถ และจุดพักรถต้นทาง-ปลายทาง แล้วไม่ไปติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี ตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวภายในกำหนด

อนึ่ง ในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง หากสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติ หลักฐานประกอบคำขอ ประวัติการประกอบการขนส่ง(ถ้ามี) แผนงานหรือข้อเสนอแนบท้ายคำขอ รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ยื่นคำขอรายใดมีความพร้อม ความเหมาะสม หรือสมควรได้รับอนุญาตประกอบการขนส่ง ในเส้นทางสายนี้ นายทะเบียนประจำจังหวัดอุดรธานีขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศรับคำขอเป็นการทั่วไปใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นสำคัญ ผู้ยื่นคำขอจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือโต้แย้ง สิทธิใด ๆ ไม่ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางสาวปาหนัน ถนัดคำ)

ขนส่งจังหวัดอุดรธานี

นายทะเบียนประจำจังหวัดอุดรธานี

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย”